

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

đồng ý chủ trương đầu tư với diện tích 466ha. Đến hết tháng 3/2021, tại KCN Tiên Hải có 70 dự án của 45 doanh nghiệp đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 13.200 tỷ đồng.

gồm: phần cũ do nhà nước đầu tư, phần mới do Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư. Phần hạ tầng mới đã thu hút được 4 doanh nghiệp, trong đó có 3 doanh nghiệp nước ngoài và 1 doanh nghiệp trong nước vào đầu tư.

Sau khi nghe nhà đầu tư hạ tầng báo cáo và phát biểu của lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao UBND huyện Tiên Hải xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho nhà đầu tư hạ tầng triển khai thực hiện; giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh rà soát, quản lý chặt chẽ quy hoạch, tránh tình

trạng lấn chiếm đất đai, đồng thời phối hợp với các sở, ngành chức năng, UBND huyện Tiên Hải và Tổng công ty Viglacera - CTCP nghiên cứu phương án để bàn giao đất cho nhà đầu tư hạ tầng bảo đảm khả thi nhất, đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất ủng hộ đề xuất nghiên cứu lập và tài trợ sản phẩm quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 diện tích hiện còn lại KCN Tiên Hải của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban

Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm, động viên cán bộ, người lao động Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Sứ Hào Cảnh; đề nghị Ban lãnh đạo Công ty nói riêng, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Hải nói chung đồng thuận với chủ trương của tỉnh, trên cơ sở đó hợp tác với nhà đầu tư hạ tầng xây dựng đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng KCN Tiên Hải, góp phần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

BÌNH ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

gần 330,5ha cây lúa giống và lúa hàng hóa; 1 vùng tích tụ ruộng đất với diện tích 45ha. Năm 2020, thu nhập bình quân của người dân ước đạt 54,62 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,93%; tỷ lệ lao động qua đào tạo của địa phương đạt gần 66%; trên 97% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Nhóm tiêu chí về văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị của xã đều đạt chuẩn NTM nâng cao theo quy định.

Sau khi thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế, Đoàn thẩm định thống nhất xã Bình Định hoàn thành 11/11 tiêu chí NTM nâng cao, đủ điều kiện trình UBND tỉnh xét, ra quyết định công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư hoàn thiện các tiêu chí, đặc biệt là nhóm tiêu chí cơ sở hạ tầng nông thôn; tập trung các giải pháp nâng cao đời sống nhân dân, hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.

RÀ SOÁT TRÌNH TỰ, THỦ TỤC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 20/4, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe báo cáo việc rà soát trình tự, thủ tục theo hướng dẫn an đầu tư xây dựng chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình). Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành và thành phố Thái Bình.

Dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong được thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) do Công ty Cổ phần BIDGROUP là nhà đầu tư. Khu đất thực hiện dự án BT và dự án đối ứng có ranh giới giáp 4 tuyến phố: Lê Lợi, Lê Quý Đôn, Trần Hưng Đạo và Đào Nguyễn Phố với tổng diện tích hơn 14.000m².

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng khu đất thực hiện dự án đã hoàn thành, việc sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến đến cuối tháng 4/2021 sẽ tiến hành khởi công dự án BT.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới huyện Quỳnh Hương tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử từ huyện tới cơ sở, thành viên các ban, tổ bầu cử; làm tốt hơn nữa

của khu tập thể. Đồng thời, yêu cầu trên cơ sở quyết định giao đất của tỉnh, nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và tổ chức thi công bảo đảm đúng tiến độ để ra, chậm nhất trong 14 tháng phải hoàn thành dự án BT; trong quá trình tổ chức thi công phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về kỹ thuật, mỹ thuật công trình và bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về toàn

bộ thủ tục chuẩn bị đầu tư và các thủ tục tiếp theo của dự án đối ứng bảo đảm đúng quy định của pháp luật; giám sát nhà đầu tư tổ chức thi công công trình theo đúng thiết kế, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, yêu cầu đề ra; giao thành phố Thái Bình hỗ trợ nhà đầu tư bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình thi công; đồng thời, tổ chức rà soát lại các ý kiến của nhân dân, trên cơ sở đó giải đáp đầy đủ, kịp thời các kiến nghị chính đáng của bà con.

MINH HƯƠNG

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THỊ TRẤN ĐÔNG HƯNG 5 năm, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo đạt 1,1 tỷ đồng

Hội Chữ thập đỏ thị trấn Đông Hưng vừa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị được Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ thị trấn Đông Hưng đã phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, triển khai nhiều phong trào, mô hình giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", Hội đã trợ giúp thường xuyên 2 địa chỉ nhân đạo mỗi tháng 10kg gạo; cứu trợ đột xuất 95 trường hợp bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện hỗ trợ sửa chữa nhà cho 6 hộ nghèo với trị giá 81 triệu đồng; phối hợp với Trạm Y tế thị trấn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.550 lượt người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 129 triệu đồng. Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo trong 5 năm qua của Hội Chữ thập đỏ thị trấn Đông Hưng đạt 1,1 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Chữ thập đỏ thị trấn Đông Hưng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu 100% chi hội có quỹ nhân đạo từ 15 - 20 triệu đồng.

Tại Đại hội, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân Hội Chữ thập đỏ thị trấn vì những thành tích xuất sắc trong công tác chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

THU HOAI

KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ...

(Tiếp theo trang 1)

cử tri đúng thời gian quy định. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất lập danh sách chính thức 64 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện và 1.568 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị

đầy đủ, kịp thời. Huyện đã xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 và giải quyết các tình huống phát sinh để bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử. Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã trao đổi về công tác tuyên truyền, chuẩn bị nhân sự, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ

bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến bầu cử...

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới huyện Quỳnh Hương tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử từ huyện tới cơ sở, thành viên các ban, tổ bầu cử; làm tốt hơn nữa

công tác kiểm tra bầu cử trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử cả về bề nổi và chiều sâu, dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú để tạo sự lan tỏa, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về bầu cử; chú trọng trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu, chú ý các khu vực bỏ phiếu tại nhà dân. Kiểm tra, rà soát, bổ sung danh sách cử tri đầy đủ, đúng luật để bảo đảm quyền bầu cử

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

muối Thủy Hải gắn với du lịch giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề sản xuất muối Thủy Hải gắn với du lịch giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được xây dựng với mục tiêu tổ chức lại sản xuất nghề muối gắn với du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm hòa cùng mạng lưới các điểm du lịch của tỉnh để tạo việc làm và thu nhập

cho diêm dân; tăng quy mô diện tích cho các hộ chủ nuôi cá sản xuất muối với quy mô khoảng 2 - 3ha/hộ. Theo đó, đến năm 2025 phấn đấu diện tích đất sản xuất muối, khu vực phục vụ cho du lịch gồm: khách sạn, khu dịch vụ vui chơi giải trí, làng du lịch thông minh tổng cộng 50ha, sản lượng đạt 5.000 tấn/năm; đến năm 2030, sản lượng đạt 7.000 tấn/năm với các sản phẩm muối đặc thù để phối hợp, phát triển với du lịch tâm linh lễ hội diêm vôi bà Chúa Muối, gắn kết với mạng lưới các điểm du lịch

chung của tỉnh và của huyện Thái Thụy. Để thực hiện đề án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, tuyển dụng tư vấn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã khảo sát hiện trạng vùng sản xuất muối xã Thủy Hải, bàn các giải pháp phát triển nghề sản xuất muối tại xã Thủy Hải.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

đề nghị tỉnh Thái Bình cần xác định rõ mục tiêu phát triển nghề sản xuất muối, trong đó ưu tiên theo hướng bảo tồn, phát triển làng nghề gắn với du lịch, trên cơ sở đó cần xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm; quy hoạch phân khu vùng sản xuất muối tạo tiền đề kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư. Vận động các hộ còn sản xuất muối thành lập hợp tác xã; cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng đồng muối; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến muối. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hỗ trợ tỉnh một số mô hình sản xuất muối công nghệ cao để nâng cao chất lượng, giá trị muối.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với đơn vị tư vấn, UBND huyện Thái Thụy và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý tại buổi làm việc, từ đó xây dựng dự án phát triển nghề sản xuất muối gắn với du lịch. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất muối.

Thời gian vừa qua, một số doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất, kinh doanh (CSSXKD) trên địa bàn tỉnh phản ánh đến Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh về việc bị các đối tượng lừa đảo với chiêu trò giả danh cán bộ công an gọi điện thoại yêu cầu chủ DN, CSSXKD phải mua tài liệu tập huấn về công tác PCCC, nếu không sẽ lập biên bản xử phạt.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh, từ tháng 1/2021 đến nay, đơn vị đã nhận được thông tin của 8 DN, CSSXKD, cơ sở dịch vụ bị các đối tượng giả danh cán bộ công an yêu cầu mua tài liệu PCCC. Một trong những thủ đoạn thông dụng nhất mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo đó là gọi điện thoại đến những cơ sở này và tự nhận mình là cán bộ cảnh sát PCCC của huyện, của tỉnh cung cấp tài liệu về PCCC. Cùng với đó là thông báo do không tổ chức tập huấn về PCCC nên yêu cầu chủ DN, CSSXKD, đại diện cơ quan, đơn vị đăng lý mua tài liệu qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Các đối tượng hướng dẫn từ cách đăng ký tham gia tập huấn đến khi thanh toán và nhận tài liệu PCCC rất thủ đoạn và tinh vi. Không ít trường hợp do chủ quan đã mắc bẫy. Cụ thể, đầu năm 2021, anh Bùi Minh Quang, chủ nhà hàng Ruby Palace (đường Ngô Quyền, thành phố Thái Bình) nhận được cuộc gọi từ số máy lạ tự xưng là cán bộ cảnh sát PCCC liên hệ về việc có nhân viên nhà hàng tham gia tập huấn PCCC, trong đó có nội dung mua tài liệu PCCC trị giá 850.000 đồng. Anh Quang chia sẻ: Do chủ quan nên ban đầu tôi không nghi ngờ phía bên kia

Tái diễn chiêu trò lừa đảo mua tài liệu phòng cháy, chữa cháy

đầu máy là đối tượng lừa đảo. Sau vài ngày thì có bưu phẩm chuyển đến nhà hàng. Sau khi tìm hiểu cuốn sách tập huấn tôi thấy nhiều nội dung còn sơ sài, không đúng quy định. Lúc này tôi mới biết mình đã bị lừa. Sau khi gọi điện đến Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh, tôi mới biết thời gian đó đơn vị này không tổ chức lớp tập huấn nào vào thời gian, địa điểm như đối tượng lừa đảo cung cấp.

Tương tự trường hợp anh Bùi Minh Quang, ông Vũ Quang Mạnh, Công ty TNHH Cường Liên (xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình) cũng bị các đối tượng dùng chiêu trò gọi điện thoại, tuy nhiên ông cảnh giác nên không mắc lừa... Ông Mạnh cho

biết: Nhận được điện thoại của một người phụ nữ tự giới thiệu là cán bộ cảnh sát PCCC, yêu cầu đơn vị mua tài liệu PCCC. Khi tôi từ chối mua tài liệu thì ngay lập tức bị người phụ nữ đe dọa sẽ lập biên bản cơ sở mình. Không nhe dạ cả tin, tôi đề nghị không làm việc qua điện thoại, phiên cán bộ đến cơ sở làm việc trực tiếp thì người phụ nữ liên tục dọa.

Không chỉ lừa đảo các DN, CSSXKD tư nhân, các đối tượng còn lợi dụng uy tín, hình ảnh của cán bộ cảnh sát PCCC liên hệ với các cơ quan, đơn vị để bán tài liệu PCCC. Bác sĩ Nguyễn Quang Lịch, Giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Bình thông tin: Qua điện thoại, đối tượng tên Thủy giới thiệu mình là cán

bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh liên hệ với Bệnh viện bán tài liệu PCCC. Người này còn ra giá trực tiếp 800.000 đồng/cuốn tài liệu. Hình thức gửi tài liệu là thông qua chuyển phát bưu điện. Tuy nhiên, Bệnh viện khẳng định luôn làm tốt công tác PCCC và đã từ chối mua tài liệu. Chúng tôi sẵn sàng cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn cũng như tổ chức các buổi tập huấn tại Bệnh viện khi Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh liên hệ và có công văn gửi trực tiếp.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh, thời gian gần đây nhiều cơ quan, đơn vị, DN, CSSXKD đã phản ánh về việc nhận được cuộc gọi điện thoại bằng số máy di

động từ người lạ mạo danh cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thái Bình (người phụ nữ tên Thủy, người nam giới tên Sơn, số điện thoại 0857.205.929) yêu cầu tham gia lớp tập huấn PCCC và mua tài liệu PCCC, đóng học phí tập huấn PCCC qua đường bưu điện hoặc qua số tài khoản số 0 số tiền từ 650.000 đồng đến 800.000 đồng mà không gặp mặt; đồng thời, các đối tượng còn có hành vi đe dọa xử phạt nếu không mua tài liệu hoặc không tham gia tập huấn.

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Tô Xuân Trường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh nhấn mạnh: Chúng tôi nhận thấy đây là hành vi vi phạm pháp luật, lừa đảo thu lợi bất chính, gây phiền hà cho các cơ quan, đơn vị, DN, CSSXKD trên địa bàn tỉnh, gây dư luận xấu trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH nói riêng và lực lượng Công an tỉnh Thái Bình nói chung. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh khẳng định không có chủ trương cử cán bộ gọi điện cho các cơ quan, đơn vị, DN, CSSXKD trên địa bàn tỉnh yêu cầu mua tài liệu PCCC. Chúng tôi cũng khuyến cáo cơ quan, đơn vị, DN, CSSXKD không thực hiện các yêu cầu, giao dịch chuyển tiền đồng kinh phí tập huấn PCCC, mua tài liệu PCCC từ người lạ. Nếu phát hiện có đối tượng giả danh cảnh sát PCCC thực hiện hành vi như trên phải kịp thời phản ánh cho cơ quan công an phường, xã hoặc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh qua số điện thoại 069.2760.142 để có biện pháp phối hợp điều tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

TẮT ĐẠT

TRƯỜNG TIỂU HỌC SONG LĂNG 537 học sinh được đọc sách từ thư viện lưu động



Học sinh Trường Tiểu học Song Lăng tham gia tô màu bức tranh trong chương trình ngày hội đọc sách.

Trường Tiểu học Song Lăng (Vũ Thư), Thư viện tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Vũ Thư vừa tổ chức ngày hội đọc sách từ nguồn sách của thư viện lưu động.

Trong ngày hội đọc sách, 537 học sinh của Trường Tiểu học Song Lăng được lựa chọn, đọc, tìm hiểu nhiều cuốn sách trong tổng số trên 2.000 đầu sách cùng các thiết bị máy tính, ti vi được kết nối internet của xe ô tô thư viện lưu động. Ngoài đọc sách, các em còn được tham gia các hoạt động như nêu cảm nhận về cuốn sách em vừa đọc, đọc vui, trò chơi... Với hình thức đọc sách mới lạ kết hợp tổ chức các hoạt động vui chơi lý thú, ngày hội đọc sách đã thu hút và tạo sự hào hứng cho đông đảo học sinh của Trường, góp phần tích cực khơi dậy, hình thành, vun đắp và bồi dưỡng niềm đam mê đọc sách trong các em.

Nhân dịp này, lãnh đạo Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Vũ Thư và Trường Tiểu học Song Lăng đã trao tặng sách cho các em học sinh tiêu biểu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường.

QUYNH LƯU

Advertisement for COVID-19 prevention and treatment services in Thái Bình. It includes contact information for a hotline (1800 9402 - 0227.3831.998) and a list of services provided, such as COVID-19 testing, treatment, and vaccination. The ad also mentions a hotline for COVID-19 information (0969.851.212).